

"บึกหนุ่ย" หนุ่ยออกตัวครูอาชีวะโดยเฉพาะ

นำเสนอเมื่อ : 18 ส.ค. 2559

“ดาวพงษ์-ธีระเกียรติ” ไม่ขวางออกตัวครูอาชีวะโดยเฉพาะ
ดานสอศ.เดินหน้าศึกษาช่องทาง คาดออกเป็นพ.ร.บ.ครูอาชีวศึกษา
เหมือนมหาวิทยาลัยที่มีกฎหมายดูแลอาจารย์มหาวิทยาลัยของตนเอง

วันนี้ (18 ส.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เสนอว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อยากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของอาชีวศึกษาเอง เนื่องจากปัจจุบันใบอนุญาตที่คุรุสภาออกให้เหมาะสำหรับครูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่การสอนสายอาชีพของ สอศ.มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ต้องการได้ผู้ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาเป็นผู้สอน ซึ่งในที่ประชุมทั้ง รรมว.ศึกษาธิการ และนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รรมช.ศึกษาธิการ ต่างก็เห็นด้วย โดยนพ.ธีระเกียรติ ได้ยกตัวอย่างว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีใบอนุญาตครูอาชีวะเช่นเดียวกัน และกระบวนการใดมาซึ่งใบอนุญาตฯ ก็ไม่ได้ยุ่งยาก ซับซ้อนมากนัก และยังมีกระบวนการพัฒนาระหว่างทางที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอีกด้วย

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า จากการหารือเบื้องต้นที่ประชุมคุรุสภาเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว แต่แนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของอาชีวะโดยเฉพาะนั้น ยังไม่ได้ขอสรุปว่า ควรจะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ เช่น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ยกร่าง พ.ร.บ.ครูอาชีวศึกษาขึ้นมาเอง เหมือนมหาวิทยาลัยที่มีพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นของตนเอง ดังนั้น ตนจึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาว่า ควรจะดำเนินการในแนวทางใดจึงจะเหมาะสมที่สุด โดยคาดว่าจะได้ขอสรุปกรอบแนวคิดภายใน 2 เดือนนี้

“แนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การยกร่าง พ.ร.บ.ครูอาชีวศึกษาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งครูอาชีวศึกษารุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะในวิชาชีพสูง และมีความรู้ในวิชาชีพครู ซึ่งสามารถอบรมพัฒนาเพิ่มเติมได้ในภายหลัง” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 14.18 น.](#)